

PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI THỜI ĐẠI



Gia Đình Phật Tử Việt Nam hiện nay trải rộng khắp nơi.

GDPT hòa vào dòng sống xã hội như một hướng sống – một phương cách sống, để thực tập - tu thân - hoàn thiện nhân cách.

Nhưng nhìn vào GDPT, không phải ai ai cũng chứng tỏ một quan điểm sâu sắc để định hướng GDPT !

GDPT hiện diện và phát sinh từ lúc nào giữa lòng đời này ?

GDPT phát nguồn từ Phật Giáo, một tổng thể hợp nhất giữa trí tuệ - đạo đức – giải thoát.

GDPT là một chứng tích lịch sử, ghi lại một quá trình phát triển mà con người thời đại, là nơi chốn giúp tuổi trẻ phơi bày những nỗi u ất, bế tắc nội tâm, là nơi nương tựa vươn tới, vượt thoát

bể khổ, vượt thoát chính mình, đạt tới cuộc sống vị tha đích thực.

Nền giáo dục GDPT được coi như một định hướng, hiển lộ tâm linh trong sáng, một hành động siêu việt, để tìm thấy được tinh hoa chân lý, tiềm ẩn ý thức cao siêu, một đạo lý làm người đích thực. Trong cái sâu thẳm đó, tuổi trẻ cảm nhận được sự gần gũi – chan hòa thoát tục.

Thật ra các loại hình: Hoạt động thanh niên, sinh hoạt vòng tròn – văn nghệ, chỉ là hình thức thể tục, là hóa thành, là phương tiện cuốn hút, giúp tuổi trẻ năng động hơn trong đời thường. Cứu cánh của GDPT là hướng đến, là tìm thấy ở đây một ý nghĩa sống sinh động, một cách sống toàn thiện, một chuyên hóa nội tại, hòa quyện giữa người và người.

GDPTVN có tính truyền thống thực tiễn, đem lại một tổng hợp bao trùm, tích hợp, không phân biệt diễn dịch, hay giáo điều - kinh điển, mà là một trực giác siêu lý tâm thức, tìm thấy ở chính mình một con đường để giải thoát; một sự hội

nhập, đi tới cuộc sống như thật, trong sáng thoát ly cảnh giới thế tục.

Giữa cuộc phong ba, GDPT đã góp phần đem lại một chân lý tuyệt đối, siêu vượt hình thái tôn giáo. Là một nền giáo dục thực thể, một pháp môn tu tập như nhiên để chuyển hóa đời sống, thanh lọc thân tâm, thanh sạch nhiễm ô.

Mục đích của GDPT, là nền tảng giáo dục đạo đức tâm linh, là cả một phạm trù luân lý, mang tính ý thức vật lý, đạt tới nhân tính đại ngã.

Người làm công tác giáo dục GDPT, trí năng thiên tư luôn luôn tỉnh thức, đối diện với hiện hữu, thấy được hiện sinh, thâm nhập tinh hoa, hóa thân tiến sâu vào ngôn cảm tác sáng tạo đạt dào. Sống thật chính mình, bừng tỉnh chân tánh, đạt đến một luân lý tự tại vô ngã hoàn toàn. Là một tặng phẩm kỳ diệu đích thực, có khả năng chuyển hóa, lắng đọng – khơi trong dòng đời.



Phan Văn Huy Tâm